

Về khoản dự phòng ngân sách huyện và xã giao cho UBND huyện thống nhất với Thường trực HĐND huyện quyết định chi theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND huyện. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển trong năm chi sự nghiệp kinh tế, kinh phí chi cho sự nghiệp Giáo dục còn chưa phân bổ giao UBND huyện thống nhất với Thường trực HĐND huyện phân bổ và báo cáo HĐND huyện tại phiên họp gần nhất.

Đối với phần thu vượt dự toán ngân sách năm 2006, UBND huyện xây dựng phương án sử dụng thống nhất với Thường trực HĐND huyện trước khi thực hiện; báo cáo HĐND huyện kết quả thực hiện tại phiên họp gần nhất.

UBND huyện giao cho các cơ quan lập đề án thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện công khai minh bạch các dự án, công trình đầu tư tại các địa phương để các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân có điều kiện giám sát, kiểm tra.

3. UBND huyện giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện. Nhiệm vụ thu, chi và mức cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện cho ngân sách từng xã, thị trấn. UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2006, quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách xã, thị trấn năm 2006 và công khai dự toán ngân sách tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã, thị trấn theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

UBND huyện giao cho cơ quan chức năng tổ chức thực hiện Nghị quyết này, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng ngân sách đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đảm bảo chi ngân sách đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng dự toán được giao.

4. HĐND huyện giao nhiệm vụ cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND huyện tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2006 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa IX kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 04/01/2006./.

CHỦ TỊCH

Hồ Tấn Nhac